

สื่อ : ข่าวหุ้น	17 กันยายน 2567
หัวข้อข่าว : สังคมธุรกิจ	หน้า : 3(กลาง)
Section : First Section/สังคม	Circulation : 80,000
Col.Inch : 43.63	Media Value : 56,195.44

...๑... **บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT)** ล่าสุดแนวโน้มผลงานสดใส โดยเฉพาะการเตรียมกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินที่ทำอากาศยานดอนเมืองของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (AirAsia X) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินรวมกว่า 93 เส้นทาง หรือ 1,250 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ น่าจะช่วยสนับสนุนให้ปริมาณการจราจรบนเส้นทางดอนเมืองโวลล์เวย์คึกคักมากขึ้น งานนี้ “ศักดิ์ดา พรรณไวย” บอกว่าพร้อมให้บริการเต็มที่



...๑...**บมจ.เด็มโก้ (DEMCO)** ล่าสุดคว้าบิกโปรเจกต์งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จากบริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด มูลค่า 944.80 ล้านบาท เดิม Backlog ทะลุ 3.6 พันล้านบาท “พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์” แยมผลงานครึ่งปีหลังสดใส พร้อมเดินหน้าประมูลงานรัฐและเอกชนเติบโตกันยาว ๆ แบบมั่นคงและยั่งยืน

...๑... ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “สมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์” บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี (FPI) ประกาศคงเป้าหมายรายได้ปี 2567 ที่ระดับ 3,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลจากแนวโน้มครึ่งปีหลังโรงงานในประเทศอินเดียเริ่มเข้าที่เข้าทาง คว่าออดเดอร์ OEM ไม่ขาดสาย ส่วนโรงงานที่ซาอุดีอาระเบีย แนวว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4/2567 รองรับการผลิตสินค้าบ่อน้ำมันและเกาหลีได้มากขึ้นบวกกับได้รับผลดีจากค่าระวางเรือที่ลดลง ทำให้โอกาสในการส่งออกแอฟริกา กลับมาอย่างมีนัยสำคัญ ..ข่าวดีเริ่มทยอยมาเป็นระลอก ๆ แบบนี้ บอกได้เลยว่า เป้าหมายรายได้ปีนี้ไม่ไกลเกินเอื้อม

...๑... **บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี (TGE)** สมกับเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะขยับเดินหน้าลุยขยายธุรกิจแล้ว ยังเห็นถึงความสำคัญของ ESG แนวคิดของความยั่งยืนที่จะเติบโตกันไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อม และนำมาปลูกฝังให้กับบุคลากร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ **ธรณิศวร์ ดันดีกุลวิจิตร** ปธ.กก.ตรวจสอบ และกก.สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน**รับเกียรติบัตรในโครงการ “ESG DNA”** โครงการชุดความรู้ด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง นั้นต่างให้ความสำคัญกับ ESG ... ร่วมกันผลักดัน ให้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

...๑... มาต่อกันที่ **บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ NAM** หลังโงยรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกไปถึง 437 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลังนี้โตต่อไม่หยุด! ได้รับแรงหนุนจากภาครัฐที่เร่งเครื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม แถมฐานลูกค้าก็ใช้งานกันอย่างเต็มที่ไม่มีพลาดตามที่คาดการณ์กันไว้ ผู้บริหาร “วิโรจน์ ชัยเทิดเกียรติ” ซีอีโอ เดินทางเจรจาธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ตามแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แถมยังเดินหน้าเพิ่มรายได้จากกลุ่มงานบริการจากการร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ กลุ่มพฤษชา

...๑... ปิดท้าย เร่งเครื่องธุรกิจมาตั้งแต่ออกสตาร์ตครึ่งปีหลัง ลุยขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขยายฐานลูกค้าทั้งแอฟริกาและจีน ตั้งเป้าต้นผลประกอบการอย่างน้อย 3 เท่า ภายใน 2 ปี CEO **ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา** บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ หรือ APCO ได้เวลาเปิดช่องทางใหม่ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงทุกท่านที่สนใจ สามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัทผ่านช่องทางใหม่ Line Openchat “APCO IR” รับประกันความถูกต้อง ฉับไว ของข้อมูล ไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวก่อนใครสแกน QR CODE หรือกดเข้า Link จอยกรุ๊ป APCO กันได้เลย ■